

**รายงานการติดตามการดำเนินงานตามมติและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย  
จากการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗**

ระเบียบวาระการประชุมที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ	
<b>๑.</b>	<b>๔.๓ รายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖</b>
<b>มติสภามหาวิทยาลัยและข้อเสนอแนะ</b>	<b>ผลการดำเนินงาน</b>
<p>สภามหาวิทยาลัย รับทราบ รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ และให้มหาวิทยาลัยดำเนินการในการสืบค้นหาเอกสารหลักฐานเพื่อการปรับปรุงรายงานตามความคิดเห็นอย่างมีเงื่อนไขของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปทุมธานี โดยเร่งด่วน</p>	
<p><b>ที่ประชุมได้พิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้</b></p> <p>๑. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน มีการเปลี่ยนแปลงแนวทางการตรวจสอบโดยมีการตรวจสอบการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ด้วย ซึ่งกรอบในการตรวจสอบจะกว้างขึ้น มหาวิทยาลัยควรพิจารณาการเขียนโครงการ แผนงานโดยระบุวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน</p>	<p>งานการเงินและบัญชีได้ดำเนินการสืบค้นหาเอกสารหลักฐานเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างประสานงานกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปทุมธานี เพื่อตรวจสอบเอกสารหลักฐานดังกล่าวว่ามีความเหมาะสมเพียงพอหรือไม่ หากได้รับการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว จึงจะดำเนินการขออนุญาตปรับปรุงบัญชีต่อไป</p>
<p>๒. มอบให้มหาวิทยาลัยดำเนินการติดตามการสืบค้นหาเอกสารหลักฐานเพื่อการปรับปรุงรายงาน โดยเร่งด่วน</p>	<p>(อยู่ระหว่างดำเนินการ และจะแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๗)</p>
<p><b>ผู้รับผิดชอบ ผู้อำนวยการกองกลาง</b></p>	
<b>๒.</b>	<b>๔.๕ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)</b>
<p>สภามหาวิทยาลัย รับทราบ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) โดยมีข้อเสนอแนะ</p>	
<p><b>ที่ประชุมได้พิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้</b></p> <p>ประเด็นความเสี่ยง ๐1 ผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติที่เป็นไปตามเกณฑ์ กพอ. ยังมีจำนวนน้อยมาก กองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยควรพิจารณาเรื่องการสนับสนุนทุนวิจัย เพิ่มค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความในระดับนานาชาติ เพื่อผลักดันให้เกิดผลงานตามเป้าประสงค์ที่กำหนด</p>	<p>อยู่ระหว่างการนำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนวิจัย เพื่อพิจารณาในเรื่องดังกล่าว</p> <p>(อยู่ระหว่างดำเนินการและจะแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)</p>
<p><b>ผู้รับผิดชอบ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี</b></p>	